



JANUARY 2021

รู้จักเครือข่าย Thai SCP

เป้าหมาย
สนับสนุน “แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐”

วัตถุประสงค์

- รวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ องค์ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ งานด้าน SCP
- เป็นเครือข่ายข้อมูลการดำเนินงาน SCP ของประเทศ ประสานกับหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมสำคัญ

- ✓ การประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สารจากประธาน

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคแห่งประเทศไทย...เครือข่าย SCP แห่งแรกระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จดหมายข่าว E-newsletter ฉบับแรก มกราคม 2564 นี้ ผมในฐานะประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคแห่งประเทศไทย หรือ Thai SCP Network รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เราได้เพิ่มช่องทางสื่อสาร แม้ว่าเราเพิ่งก่อตั้งเพียงสองปีกว่าเท่านั้น และในเดือนกรกฎาคม 2563 เราได้จัดตั้งสมาคมเครือข่าย SCP หลายท่านอาจไม่ทราบว่า Thai SCP Network เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ต่อเนื่องของไทยตั้งแต่เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด หรือ Thailand Network on Eco-Efficiency and Cleaner Production (TNEC) ตั้งแต่ปี 2544 นับเป็นความมุ่งมั่นต่อเนื่องของภาคีภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ การศึกษา ประชาสังคมนับร้อยท่าน ให้ความสำคัญมุ่งมั่นทำงานในรูปแบบเครือข่ายสมัครใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรในเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

วันนี้ Thai SCP Network มีเป้าหมายเดียวกันคือ SDG Goal 12 สำหรับประเทศไทยที่มีการกำหนดแผนขับเคลื่อนนำทาง 20 ปี (พศ 2560-2580) บทบาทของเครือข่ายสองปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนการทํากิจกรรมเครือข่ายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคแห่งเอเชียแปซิฟิก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหประชากรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ งานเครือข่ายคือความร่วมมือภาคส่วนต่างๆแบบสมัครใจ ให้ความรู้ ผลักดันกลไก การทำงานในมิติต่าง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น บางด้านอาจยังไม่มีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสมาชิก เพื่อภาคภูมิใจร่วมกันเครือข่าย Thai SCP Network ระดับประเทศแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ท้ายที่สุด ผมขอขอบคุณท่านกรรมการเครือข่าย Thai SCP Network ท่านสมาชิก สมาคมเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนทุกท่าน สำหรับการทำงานร่วมกัน ในโอกาสนี้ผมขอต้องขอขอบคุณเลขาธิการคนแรกๆของเครือข่าย Thai SCP Network และสมาคมฯ คือ รศ. ดร.อรรังรัตน์มั่งเจริญ ในความเสียสละ มุ่งมั่นในงานของเครือข่ายตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมา และขอต้อนรับเลขาธิการเครือข่ายและสมาคมฯ ท่านใหม่ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ขอขอบคุณครับ

ความเป็นมาของเครือข่าย Thai SCP Network

จากเครือข่ายภูมิภาค APRSCP สู่เครือข่ายประเทศ Thai SCP Network

ในการประชุมกรรมการบริหารเครือข่าย SCP แห่งเอเชียแปซิฟิก (APRSCP) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ได้มีดำริส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย SCP ระดับประเทศ ดังนั้นผู้แทนจากประเทศไทย 3 ท่าน (ดร. ไชยยศ, ดร.ธำรงค์รัตน์ และคุณพิรพร) จึงได้กลับมาเตรียมการ และต่อมาได้ร่วมกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญด้าน SCP จากภาคส่วนต่าง ๆ รวม 26 ท่าน ได้ประชุมก่อตั้ง “เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคแห่งประเทศไทย” หรือ Thai SCP Network เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมี ดร.วิจารณ์ (ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ในขณะนั้น) เป็นประธานเครือข่ายฯ และมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมเป็นทีมเลขานุการ ซึ่งต่อมาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมเป็นทีมเลขานุการ ด้วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีนับจากวันก่อตั้ง เครือข่ายฯ ได้เติบโตขึ้น มีการจัดทำรายงานสถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ประจำปี 2562 และ 2563 (Thai SCP Annual Status Report) ซึ่งสรุปความก้าวหน้าด้าน SCP ทั้งที่ดำเนินการโดย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้เครือข่ายฯยังมีกิจกรรม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับในระดับภูมิภาค เพื่อน ๆ ในวงการ SCP จากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และอีกหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งจาก GIZ และ UNEP ได้กล่าวชื่นชมการริเริ่มและขับเคลื่อนเครือข่าย SCP ของประเทศไทยซึ่งอาจนับเป็น national SCP network แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ แม้ว่ายังมีภารกิจที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกมาก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” ของประเทศไทย และของภูมิภาค



ดร.ไชยยศ บุญญาภิ



รศ.ดร.ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ

Envi news update

ข่าวสำคัญที่ชาว SCP ควรทราบและเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกคือ มาตรการ CBAM

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปได้เสนอแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “แผนปฏิรูปสีเขียว หรือ The European Green Deal” โดยมีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปลดก๊าซคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 (ค.ศ.2050) และเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับปี 2573 (ค.ศ.2030) จากเดิมร้อยละ 40 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50-55 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว Border Carbon Adjustment Mechanism (CBAM) จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเรียกเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนแฝงสูงกว่าสินค้าที่ผลิตใน EU ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างที่ EU กำลังศึกษาเพื่อคัดเลือกกลุ่มสินค้าเพื่อดำเนินมาตรการดังกล่าว ซึ่ง Thai SCP Network จะนำความคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะ

ทำความเข้าใจ The European Green Deal



SCP news update



จำนวนสมาชิกในปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 63

- ❖ สมาชิกสามัญ 40 คน (นับรวมกรรมการและสมาชิกก่อตั้ง)
- ❖ สมาชิกองค์กร 3 องค์กร
- ❖ สมาชิกเครือข่าย Thai SCP 187 คน

แผนการดำเนินงานเครือข่ายในปีงบประมาณ 2564

- ❖ จัดประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ❖ จัดสัมมนาหรือฝึกอบรม สำหรับสมาชิกเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง
- ❖ ปรับปรุงเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ
- ❖ จัดทำฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแต่ละด้านของประเทศไทย และต่างประเทศ
- ❖ ทำเนียบผู้สนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย
- ❖ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม อบรม และการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย
- ❖ จัดทำรายงานอัปเดตสถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ (และต่างประเทศ)

January 2021 VOL.1 (1)

ทีมจดหมายข่าว

ดร.พงษ์ภา หล่อสมบุญรัตน์	เลขาธิการ Thai SCP Network
น.ส.พิรพร พลพะลิวัลย์	รองเลขาธิการ Thai SCP Network
นางสิริพร น้อยโสภาน	เลขานุการเครือข่าย
นางเจี๋ย เทียงธรรม	เลขานุการเครือข่าย
น.ส.พรนลัท สิงห์รัตนพันธ์ุ์	เลขานุการเครือข่าย
น.ส.วิภาวรรณ คลั่งเงิน	เลขานุการเครือข่าย



เชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิก Thai SCP Network ผ่านช่องทาง QR Code